



ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เรื่อง ผลการพิจารณาผู้มีสิทธิสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ประจำปี ๒๕๕๙

.....

ตามที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายได้รับ
สมัครผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
ประจำปี ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๑๑ กรกฎาคม - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี และสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด นั้น

คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ได้พิจารณา
คุณสมบัติผู้ยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ จำนวน ๒๙ คน
ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	การสอบ	วิชาที่สอบ
๑	นางสาว จิตาภา ประสพผลสุจริต	การพูด	สอบทุกหมวดวิชา
๒	นางสาว ณวรา นพวัฒน์กร	การพูด	สอบทุกหมวดวิชา
๓	นางสาว ธัญสิริ ประเสริฐศรีศักดิ์	การพูด	สอบทุกหมวดวิชา
๔	นาย ปารณัท เมืองสุวรรณ	การพูด	สอบทุกหมวดวิชา
๕	นางสาว ปาลิตา แยมสรवल	การพูด	สอบทุกหมวดวิชา
๖	นางสาว พัชรณัญช์ สุทธิพันธ์	การพูด	สอบทุกหมวดวิชา
๗	นาง ราวนิต กอร์ ทัดวาน	การพูด	สอบทุกหมวดวิชา
๘	นาย ฤชาณุกัณฑ์ เวชกามา	การพูด	สอบทุกหมวดวิชา
๙	นางสาว สุมิตา ด้วงประเสริฐ	การพูด	สอบทุกหมวดวิชา
๑๐	นางสาว แอนจิ เตียว	การพูด	สอบทุกหมวดวิชา
๑๑	นางสาว เกตนันนิภา รัตนกุล	การได้ยิน	สอบทุกหมวดวิชา
๑๒	นาย เกรียงไกร ภูริปัญญา	การได้ยิน	สอบทุกหมวดวิชา

/ลำดับที่...

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	การสอบ	วิชาที่สอบ
๑๓	นางสาว จินต์จุฑา เสพย์ธรรม	การได้ยืม	สอบทุกหมวดวิชา
๑๔	นางสาว จีรวรรณ หงส์วิริยกุล	การได้ยืม	สอบทุกหมวดวิชา
๑๕	นางสาว ฉัตรเกล้า เอื้อพันธ์ทวีพงศ์	การได้ยืม	สอบทุกหมวดวิชา
๑๖	นางสาว ชุติกา จินดาบุรินทร์	การได้ยืม	สอบเฉพาะวิชาชีพ
๑๗	นางสาว ณัฐวดี นิปกะกุล	การได้ยืม	สอบทุกหมวดวิชา
๑๘	นาย ธีรพงศ์ เอี้ยวฉาย	การได้ยืม	สอบทุกหมวดวิชา
๑๙	นาย ปริพันธ์ ปริบุญโนชัย	การได้ยืม	สอบทุกหมวดวิชา
๒๐	นางสาว ปัทมพร น่วมทอง	การได้ยืม	สอบทุกหมวดวิชา
๒๑	นางสาว ปานใจ แก้วไทรจีน	การได้ยืม	สอบทุกหมวดวิชา
๒๒	นาย พงศกร ล้อประเสริฐ	การได้ยืม	สอบทุกหมวดวิชา
๒๓	นางสาว ภริตา ชินเบญจบุษ	การได้ยืม	สอบทุกหมวดวิชา
๒๔	นางสาว กนกพร ภิริยารมย์	การได้ยืม	สอบเฉพาะวิชาชีพ
๒๕	นางสาว กรวิกา จงเจริญ	การได้ยืม	สอบเฉพาะวิชาชีพ
๒๖	นางสาว ศุทธิณี รักษาสัตยานันท์	การพูด	สอบเฉพาะวิชาชีพ
๒๗	นางสาว ปฐมวดี ดวงตา	การได้ยืม	สอบเฉพาะกฎหมาย
๒๘	นางสาว พิมพ์ภัทรา พงศ์ธนายงค์	การพูด	สอบเฉพาะกฎหมาย
๒๙	นางสาว อภิสรา เลิศรักษ์กุล	การพูด	สอบเฉพาะกฎหมาย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

สำเนาถูกต้อง



นางณัฐริรา อรุณรัตน์ดิกล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



(นายจันทร์ชัย เจริญประเสริฐ)
ประธานกรรมการวิชาชีพ
สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย